

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการดำเนินโครงการธนาคารคุณธรรม
จัดพิมพ์มอบรางวัลแผนงานคุณธรรมดีเด่น ณ วันที่ 26 มกราคม 2564



นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร
กล่าวรายงานโครงการธนาคารคุณธรรมดีเด่น



โครงการธนาคารคุณธรรม เป็นโครงการเพื่อยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและมีจริยธรรม มีวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ส่งผลให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งต่อการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนอย่างเป็นธรรม เพื่อสร้างแบบอย่างที่ดีขององค์กรให้เป็นธนาคารคุณธรรมอย่างยั่งยืน

ในปีพ.ศ.2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการ I Bank ธนาคารคุณธรรม ขึ้นเป็นปีแรก โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ สาขาและสำนักงานเขต ส่งแผนงานธนาคารคุณธรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานคุณธรรม รวมทั้งสิ้น 157 แผนงาน 157 โครงการ โดยแผนงานกำหนดปัญหาที่อยากแก้ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของบุคลากรภายในหน่วยงาน, แนวปฏิบัติตามแนวทางคุณธรรมหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ ร่วมมือกัน และรับผิดชอบต่อ, เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ, วิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ (How to) และผลที่คาดว่าจะได้รับ



การประชุมคณะทำงานโครงการธนาคารคุณธรรม
เพื่อพิจารณาแผนงานคุณธรรมรวม 157 หน่วยงาน 157 โครงการ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดย นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการ
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแผนงานคุณธรรม
ดีเด่นประจำปี 2563 ในวันที่ 26 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก



ในการคัดเลือกแผนงานคุณธรรมดีเด่น มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 7 หน่วยงาน ดังนี้

1. **รางวัลชนะเลิศ** 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ได้แก่

ฝ่ายธุรกิจ 2 โครงการลดการใช้กระดาษ A4 เพื่อลดค่าใช้จ่ายองค์กร

ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร โครงการ Better I Better IBANK)

2. **รางวัลรองชนะเลิศ** 2 หน่วยงาน 2 โครงการ ได้แก่

สาขาสตูล โครงการลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในสาขา

ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ โครงการ SERVICE TEAM INTELLIGENCE 2020

3. **รางวัลชมเชย** 3 หน่วยงาน 3 โครงการ ได้แก่

สำนักงานเขตขอนแก่น โครงการลดค่าใช้จ่ายเพื่อธนาคารมีกำไรแบบยั่งยืน

ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย โครงการ การสร้างจิตสำนึกในการมาปฏิบัติงาน

ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการ วัฒนธรรมการบริการ (Service Culture)



7 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลแผนงานคุณธรรมดีเด่น



ฝ่ายธุรกิจ 2



ฝ่ายกลยุทธ์ธนาคาร



ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ



ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อรายย่อย



ผู้แทนหน่วยงาน สาขาสตูล, สำนักงานเขตขอนแก่น และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้